

เลขที่ OCMSET/6204/004

29 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท โอเชียนคอมเมิร์ซ จำกัด(มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท โอเชียนคอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ได้อนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานและ/หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่น ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ให้แก่ บริษัท โอเชียน ฟิตติ้ง จำกัด เป็นจำนวนเงิน 78,000,000 บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านบาทถ้วน) (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมิน และ มูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่น ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กับ บริษัท โอเชียน ฟิตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนทางธุรกิจ ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจของบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) : บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาการขยายขอบเขตการค้าดำเนินธุรกิจด้านการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่นและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าปัจจุบันของบริษัท เป็นธุรกิจหลัก โดยหยุดประกอบธุรกิจผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่น และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์ ซึ่งในการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานนั้น เป็นการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการประกอบกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. การดำเนินธุรกิจของบริษัท โอเชียน ฟิตติ้ง จำกัด : มีแผนธุรกิจโดยนำทรัพย์สินที่ซื้อจากบริษัทฯ เช่น อาคารโรงงานและเครื่องจักร ไปดำเนินธุรกิจให้เช่าผลิต และ ธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ได้

3. อำนาจควบคุม: บริษัท โอเชียน ฟิตติ้ง จำกัด เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจควบคุม หรือ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

จึง ไม่มีเหตุอันควรให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทางธุรกิจระหว่างกันได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย)

กรรมการผู้จัดการ